

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung, kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp. Các sở, ngành phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, tham mưu triển khai thực hiện các dự án sau khi HĐND tỉnh thông qua bảo đảm chất lượng, tiến độ và phải bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ triển khai các dự án. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo tài liệu và các điều kiện, trong đó có điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ các lao động đặc thù như lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được tiếp nhận các thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong nước và trên thế giới trong tình hình mới; được tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó nhấn mạnh về quyền bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử; thời gian bầu cử, thời gian bỏ phiếu; nguyên tắc bỏ phiếu...

TRUYỀN THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

Sau hội nghị, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực truyền thông rộng rãi, lan tỏa hiệu quả SRI cho nông dân đang canh tác lúa ở 241 xã, thị trấn trong 7 huyện của tỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm gạo, phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong sáng ngày 26/4, Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức trao thưởng cho em Phạm Ngọc Quân, học sinh lớp 12 Toán 1, đạt giải ba toán quốc gia. Em Phạm Ngọc Quân đã biến soạn bộ đề luyện thi đại học với 80 đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 26/4, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 147,8 triệu người nhiễm và hơn 3,1 triệu người tử vong do Covid-19.

LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5. THÁNG 4: 26, 27, 28, 29, 30 (Ngày Chiến thắng). THÁNG 5: 1, 2 (Ngày Quốc tế Lao động). Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

1. Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh... 2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các điểm chưa đạt.

Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại khu vực biên giới biển; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. 8. Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm có xuất xứ nước ngoài, đặc biệt các sản phẩm, hàng hóa đồng lạnh từ các nước đang có dịch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lây dịch ngoài lại từ những sản phẩm này. 9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về để tạo cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tiếp nhận trên 32.000 hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử

Thời gian qua, Công an huyện Kiến Xương đã tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Lực lượng làm CCCD đã chia ca làm luân phiên, thành lập các tổ lưu động, làm vào thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và buổi tối nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng công an xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thời gian làm việc và kiểm tra thông tin của công dân trước khi làm để bảo đảm độ chính xác, tiết kiệm thời gian cho công dân. Đến nay, Công an huyện đã tiếp nhận trên 32.000 hồ sơ, trong đó lưu động đã tiếp nhận 20.500 hồ sơ tại 11 xã trên địa bàn.

TIỀN HẢI Cháy nhà dân, 1 người tử vong

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 23/4/2021, tại nhà bà Trần Thị Nhung, sinh năm 1955, thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến (Tiền Hải) xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an huyện Tiền Hải và nhân dân tổ chức chữa cháy, cấp cứu người bị nạn. Đến 00 giờ 50 phút ngày 24/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ tai nạn anh Nguyễn Sỹ Á, sinh năm 1983 (là con trai bà

Nhung) và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1993, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (là bạn gái của anh Á) bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đến 20 giờ 40 phút cùng ngày chị Nhung tử vong. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Tiền Hải phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển trong tuyển sinh quân sự năm 2021

(chinhphu.vn) Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2021 vào các học viện, trường trong quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển. Thời gian sơ tuyển từ ngày 1/3/2021 đến ngày 15/5/2021. Sau khi tổ chức khám sức khỏe đợt 2 (thực hiện trong tháng 4/2021), trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (ngày 15/5/2021), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển. Ban tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Các tỉnh phía Bắc nộp hồ sơ nói trên vào ngày 26/5/2021; phía Nam vào ngày 28/5/2021.

Điểm mới thí sinh cần lưu ý trước khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT

(vietnamplus.vn) Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày 27/4, thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm của kỳ thi này. Điểm mới đáng lưu ý năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021. Ở phương thức này, thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định. Phương thức 2: Đăng ký trực tiếp (tại các nơi có đủ điều kiện), thí sinh đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tiếp, thí sinh sẽ được cấp mặt khẩu và tài khoản để đăng ký. Thí sinh phải hoàn thành việc đăng ký trong thời gian quy định. Với phương thức này, thí sinh có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định. Một điểm mới quan trọng khác của việc xét tuyển đại học năm nay là sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực tiếp. Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo. Thí sinh sử dụng tài khoản và mặt khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Số nguyện vọng điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Trong trường hợp thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin và nộp tài liệu điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mặt khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh. Thí sinh cũng cần lưu ý ghi đúng theo quy định của cơ sở đào tạo, ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Định chỉ lưu hành toàn quốc lô kem dưỡng trắng da chống nắng

(chinhphu.vn) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng do chứa chất cấm và không đạt yêu cầu chất lượng về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu thủy ngân)... Cục thể, lô mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng SPF 50 ban ngày (White skin care - sunscreen SPF 50 - day cream), trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: "Ngày sản xuất: 20/7/2019; hạn sử dụng: 20/7/2022; SCB: 001558/13/CBMP-HCM; nhà sản xuất: Công ty TNHH SX - TM quốc tế Newtoday; phân phối: Công ty TNHH XNK & PP hàng tiêu dùng Thiên Phú". Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu thủy ngân), có chứa Clobetasol Propionate là thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm; sản phẩm được sản xuất và đưa ra lưu thông khi số tiếp nhận phiếu công bố đã hết hiệu lực. Nhân sản phẩm không có thông tin về doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông



báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Công ty TNHH SX - TM quốc tế Newtoday phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/5/2021. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp; xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/5/2021.